



โรมัส เอ.ดอสเวล

ผู้บริสุทธิ์ที่ต้องอยู่คุก ๑๙ ปี

ทนได้ เพราะหัวใจคิดแต่เรื่องบวก*

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หน้า ๒๔

สิ่งที่ยากและทำทลายที่สุดในชีวิตคนเรา คือ ความพยายามมองโลกในแง่บวก เชื่อว่าหลายคนคงยังไม่ลืมคำตอบอันน่าประทับใจของ นาดาตี เกลโบวา นางงามแคนาดา เจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวิร์สคนล่าสุด ที่เรียกเสียงปรบมือได้สนั่นเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส เมื่อปลายเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพ

มาวันนี้ ชะตากรรมอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับ โรมัส เอ.ดอสเวล พ่อลูกสองในเมืองพิตส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกา วัย ๔๖ ปี ที่เพิ่งพ้นโทษในคดีข่มขืน ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากถูกจำคุกอยู่ถึง ๑๙ ปี ทั้งที่เขาเป็น “ผู้บริสุทธิ์” ทำให้เรานึกถึง “คำตอบ” ของสาวนาดาตีขึ้นมาอีกครั้งว่า นี่คือนสิ่งที่ยากและทำทลายจริงๆ แต่หากว่าใครสามารถทำได้ ไม่ว่าเรื่องอะไรที่หนักหนาสาหัส เขาก็จะผ่านพ้นมันไปได้ เหมือนอย่างที่เขาผู้บริสุทธิ์ที่เคราะห์ร้ายผู้นี้ประสบ และสามารถผ่านพ้นมาได้อย่างสงบ และสง่างาม

“ผมไม่สามารถใช้ชีวิตจมปลักอยู่กับความโกรธและความรู้สึกขมขื่น เพราะนั่นจะทำให้ร้ายผมมากกว่าจะให้ผลดี” ชายผิวดำที่ต้องเดินเข้าคุกไปรับโทษกรรมที่เขาไม่ได้ก่อตั้งแต่อายุ ๒๗ ปี และเพิ่งมีโอกาสเดินออกจากแดนคุมขังเอาเมื่อวัย ๔๖ ปี ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอเอฟพีทางโทรศัพท์ ระหว่างพักอยู่ที่บ้านแม่ของเขาในเมืองพิตส์เบิร์ก หลังจากเพิ่งได้รับอิสรภาพ ๓ ชั่วโมง

“ผมรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาอยู่บ้าน และรู้สึกขอบคุณกระบวนการยุติธรรม ที่ถึงแม้ระบบศาลจะไม่เพอร์เฟกต์ สมบูรณ์พร้อม แต่ก็ได้ผล”

ทั้งนี้ จากข่าวเล่าถึงคดีของโรมัสว่า เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๙ เมื่อเขาถูกหญิงวัย ๔๘ ปี ชี้ตัวว่าเป็นคน “ข่มขืนกระทำชำเรา” เธอระหว่างเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองพิตส์เบิร์ก

หญิงเจ้าทุกข์ “ชี้ตัว” โรมัส จากรูปถ่ายผู้ต้องสงสัย ๘ คนที่ตำรวจนำมาให้เธอดู นอกจากนั้นยังมีพยานอีกหลายปากที่ชี้ตัว โรมัสนี้แหละเป็นชายบ้ากามที่ทำได้แม้แต่หญิงที่กำลังนอนป่วย !!!

นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน นิตกร

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวบรวม

เกียรติคุณมอบให้



แต่สำหรับโรมัสแล้ว เขายืนกราน ยืนยัน “ปฏิเสธ” มาตั้งแต่ต้น และบอกกับ ตำรวจว่า ที่หญิงเจ้าทุกข์และพยานอีกหลายคน ชี้ตัวเขานั้นเป็นเพราะเกิดความเอนเอียง เมื่อ เห็นอักษร “R” ที่เขียนอยู่ตรงใต้รูปถ่ายของเขา ซึ่งย่อมาจากคำว่า Rapist (แรพพิสต์) หรือนักข่มขืน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเขียนประทับไว้ ใต้ภาพของผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องหา หรือผู้ต้อง สงสัยในคดีข่มขืน

และที่รูปของโรมัส โดนเขียนอักษรอาร์ (R) ก็เพราะก่อนหน้านั้นเขาก็เคยถูกหญิงแฟนเก่า ฟ้องว่าข่มขืนเธอ แต่ก็เป็นคดีที่เขาสามารถ พิสูจน์ความบริสุทธิ์ กระทั่งพ้นข้อกล่าวหา นั้น มาแล้ว

จากข่าวเล่าว่า หลังจากถูกกระบวนการ ของศาลตัดสินว่าผิด โรมัสถูกลงโทษจำคุก ๑๓-๒๖ ปี แต่ถึงกระนั้นโรมัสก็ไม่เคยสักครั้งที่จะยอมจำนนต่อโชคชะตา หรือคำพิพากษาของ ผู้ใด และไม่เคยสักครั้งที่จะยอมรับความผิด ที่เขาไม่ได้ทำ เขาจึงเพียรขอทัณฑ์บนมาถึง ๔ ครั้ง แต่ไม่เคยได้รับโอกาสนั้นสักครั้ง เนื่องจากศาลลงความเห็นว่าเขาไม่เคยสำนึกผิด ยอมรับผิดในบาปกรรมที่เขาได้กระทำต่อผู้หญิง คนหนึ่งไว้ !!!

ในการหาหลักฐานมายืนยันความ บริสุทธิ์ของตัวเอง โรมัสยังพยายามจะให้มีการ ตรวจดีเอ็นเอ (DNA) เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ของเขา แต่ถูกบรรดาอัยการในคดีปฏิเสธ มาตลอด กระทั่งล่าสุดฝ่ายอัยการก็ต้องจำนน เมื่อเจอคำสั่งศาลให้ตรวจดีเอ็นเอได้

แล้วนั่นเองที่วันฟ้าใส ที่โรมัสใช้เวลา รอคอยมานานก็มาถึงสักที เมื่อผลการตรวจ ดีเอ็นเอจากน้ำเชื้ออสุจิของชายผู้ข่มขืนที่ได้จาก

ร่างของหญิงเจ้าทุกข์ ได้ผลออกมาว่าไม่ใช่ของ โรมัส !!!

“ผลการพิสูจน์นี้ยืนยันสิ่งที่นายโรมัส ใฝ่บอกมาตั้งแต่แรกที่เขาถูกตั้งข้อหาว่าเขาคือ ผู้บริสุทธิ์ และเป็นความผิดพลาดของการ ชี้ตัว ที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อาจจะทำงาน ผิดพลาดไป” โคลิน สตาร์เกอร์ จากสำนักงาน Innocence Project ของโรงเรียนกฎหมาย เบนจามิน เอ็น. คาร์โดโซ ในเครือมหาวิทยาลัย เยชิวา ในนครนิวยอร์ก กล่าว ขณะที่ผู้ชายว่า จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับโรมัส ทำให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพิจารณา จะไม่เขียนอักษร อาร์ (R) ใต้รูปภาพของผู้ตกเป็นผู้ต้องหา หรือ ต้องสงสัยในคดีข่มขืนอีกต่อไป เพื่อป้องกันคดี ที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากความคิดแง่บวกอันน่าที่ง โรมัสยังใช้เวลาในคุกให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง ได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยการร่ำเรียนพูดภาษา สเปน จนได้ใบประกาศนียบัตรมา ๑ ใบ และ เรียนเครื่องดนตรี กระทั่งสามารถคว้า ใบประกาศนียบัตรชั้นสูงมา ๗ ใบสำหรับ เครื่องดนตรี ๗ ชิ้น อาทิ กีตาร์, แอ็กโซโฟน, กลอง, ฟรุต, ทรัมเป็ต ฯลฯ

“ฉันตั้งใจที่ต่อไปนี้จะได้เจอกับเขาที่บ้าน แทนที่จะเป็นในคุกเหมือนก่อน และเราจะได้ใช้ ชีวิตของเราเสียที” คริสตัส โกลเวอร์ แฟนของ โรมัส บอกกับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เธอกำลังเห็น อยู่ตรงหน้า โดยไม่กล่าวถึงเรื่องร้ายๆ ที่ผ่านมา แม้แต่น้อย

พยายามมองโลกในแง่บวก ท่องไว้ ๆ !!!

